

สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2007

ถึง ชาวบาไฮทั่วโลก

เพื่อนบาไฮที่รัก

ปีแรกของแผนงานห้าปีฉบับนี้ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงดวงจิตแห่งการอุทิศตนที่สาวกทั้งหลายของพระบาฮาอุลลาห์ได้แสดงออกมาในการยอมรับโครงสร้างสำหรับปฏิบัติการที่นำเสนอไว้ในสารฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ของเรา รวมทั้งการผูกมัดตนของพวกเขาต่อการสร้างความก้าวหน้าให้กับกระบวนการในการเข้าสู่ศาสนาของมวลชน ในกลุ่มชุมชนที่มีการนำโครงสร้างดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกันในทุกๆ ด้าน ก็พบว่ากลุ่มชุมชนนั้นกำลังมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านของการเข้ามีส่วนร่วมของเพื่อนศาสนิกชน และเพื่อนๆ ของพวกเขาในวิถีชีวิตของชุมชนและในด้านของการเจริญเติบโตในแง่จำนวน โดยที่ได้มีบางกลุ่มชุมชนรายงานการมีจำนวนเพื่อนศาสนิกชนใหม่เพิ่มขึ้นหลายร้อยคนในทุกๆ สองสามเดือนและในบางกลุ่มชุมชนก็มีศาสนิกชนใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากมาย สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการนี้ก็คือความตระหนักที่เพิ่มสูงขึ้นต่อธรรมชาติทางจิตวิญญาณของกิจการขนาดใหญ่นี้ พร้อมกันกับความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานทั้งหลายที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกกำหนดขึ้นมาโดยลักษณะสำคัญของแผนงานห้าปีฉบับนี้

ก่อนหน้าที่เราจะเริ่มต้นแผนงานระดับโลกชุดปัจจุบันซึ่งมุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายเดียวในการสร้างความก้าวหน้าให้กับกระบวนการในการเข้าสู่ศาสนาของมวลชนนั้น ชุมชนบาไฮได้เคยก้าวผ่านระยะของการขยายตัวในขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในหลายๆ ส่วนของโลกมาแล้ว ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ในท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถรักษาให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปได้ ในตอนนั้น ความท้าทายส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มจำนวนที่มากมายของศาสนิกชนใหม่ให้แก่ศาสนา อย่างน้อยจากกลุ่มประชากรที่เชื่อแน่ว่ามีระดับการตอบรับสูง หากแต่อยู่ที่การรวมเอาพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชนและสร้างทรัพยากรจำนวนมากพอที่จะอุทิศตนให้กับการขยายตัวในระยะต่อไปของชุมชนจากคนจำนวนนี้ การตอบสนองของโลกบาไฮต่อความท้าทายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งจนทำให้เรากำหนดให้สิ่งนี้เป็นลักษณะสำคัญที่เป็นหัวใจของแผนงานสี่ปี และเราได้เรียกร้องให้ธรรมสภาแห่งชาติทั้งหลายใช้พลังกำลังส่วนใหญ่ของพวกเขาไปในการสร้างศักยภาพของสถาบันในรูปแบบของสถาบันการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นมา เราได้ระบุว่าจำนวนเหล่าศาสนิกชนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นจะต้องได้รับประโยชน์จากหลักสูตรการอบรมอย่างเป็นทางการที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อประสิทธิ์ประสาทพวกเขาด้วยความรู้และความหยั่งรู้ทางจิตวิญญาณ ด้วยทักษะและ

ความสามารถต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการลงมือปฏิบัติการใช้ที่จะช่วยรักษาความต่อเนื่องของการขยายตัวในขนาดใหญ่และการทำให้ชุมชนขนาดใหญ่แน่นแฟ้น

ในวันนี้ เมื่อเราสังเกตดูการทำงานต่างๆ ของกลุ่มชุมชนทั้งหลายที่กำลังอยู่ในระยะที่แข็งแกร่ง ทนทานของการเจริญเติบโต เราก็เห็นได้ว่าในทุกๆ กลุ่มชุมชนเหล่านั้นเพื่อนศาสนิกชนได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พวกเขากำลังเรียนรู้ที่จะระดมกำลังผู้สนับสนุนศาสนาอย่างขยันขันแข็งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรียนรู้ที่จะสร้างแผนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสานความพยายามของคนเหล่านี้ เพื่อที่จะถักทอความคิดริเริ่มส่วนบุคคลของคนเหล่านี้และความพยายามของส่วนรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดแบบแผนอันมีประสิทธิผลของการกระทำที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และเรียนรู้ที่จะนำเอาการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมในวัฏจักรต่างๆ เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้ค้นพบหนทางที่จะดำเนินงานได้ต่อไปทั้งในด้านการขยายตัวและการทำให้ชุมชนแข็งแกร่งไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนี่เป็นกุญแจสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน หลักฐานพยานเช่นนี้ย่อมจะให้แรงบันดาลใจอย่างแน่นอนแก่ศาสนิกชนผู้ศรัทธาทุกคนให้ยังคงมุ่งมั่นอยู่ในวิถีของการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ได้กำหนดขึ้นมา

ความสำเร็จของเวลาหลายปีที่ผ่านมาของความพยายามอันใหญ่หลวงที่น่าประทับใจมิได้จำกัดวงอยู่แค่เพียงในกลุ่มชุมชนที่กำลังมีการฟื้นคืนชีพของการขยายตัวขนาดใหญ่และการทำให้ชุมชนขนาดใหญ่แน่นแฟ้นแข็งแกร่งเท่านั้น วิธีดำเนินการที่ได้กระทำมาในระหว่างเวลาของแผนงานสี่ปี ซึ่งตามมาด้วยแผนงานสิบสองเดือน และแผนงานห้าปีฉบับที่แล้ว ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสภาวะต่างๆ ที่ศาสนิกชนจะสามารถขยายวงของความพยายามของพวกเขาออกไปสู่ประชากรในวงกว้างได้ และทำให้พวกเขามีฐานะอยู่ในหลายๆ ด้านของวิถีชีวิตของชุมชน ในขณะนี้ ประโยชน์ที่ได้จากกระบวนการที่ยาวนานนับสิบปีในการสร้างความสามารถของผู้มีส่วนร่วมสามฝ่ายของแผนงานระดับโลกกำลังเป็นที่ปรากฏชัดอย่างกว้างขวางในทุกแห่งหนมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในพลังการเคลื่อนไหวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกแห่งหนเพื่อนศาสนิกชนจำเป็นต้องเรียนรู้เงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งก็คือ การสนับสนุนการกระทำที่เป็นระบบและการหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ ที่ทำให้ออกแนวการนำองค์ประกอบบางอย่างของการตัดสินใจร่วมกันของผู้คนในท้องถิ่นและการสร้างชุมชนขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่ามีภารกิจพิเศษร่วมกัน การส่งเสริมการเข้ามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามความต้องการของภาคส่วนที่หลากหลายของสังคม โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ และเยาวชนซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนศาสนาของพระเจ้าและผู้สร้างอารยธรรมของพระองค์ในอนาคต

ด้วยรากฐานอันมั่นคงที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วนี้ ความคิดที่สำคัญที่สุดในจิตใจของศาสนิกชนทุกคนจึงควรเป็นการสอนศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการสอนส่วนบุคคลที่พวกเขาสอนเพื่อนของตนเองในการสนทนาธรรมแล้วค่อยเชิญพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมหลักต่างๆ หรือในการใช้กิจกรรม

หลักเหล่านี้เป็นเครื่องมือหลักในการสอนศาสนา ไม่ว่าจะ เป็นในลักษณะชุมชนที่ใช้งานที่ทำเพื่อเด็ก และยุวชนเป็นกำลังผลักดันในระยะแรกในกลุ่มชุมชนหรือการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ใหญ่ก่อนเป็นลำดับแรก หรือไม่ว่าพวกเขาจะพยายามร่วมกันเพื่อจัดทีมออกเยี่ยมครอบครัวต่างๆ ในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคืออย่างเข้มข้นหรือการออกไปเยี่ยมผู้แสวงหาตามบ้านเป็นระยะๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เหล่านี้ล้วนเป็นการตัดสินใจที่จะกระทำได้โดยขึ้นอยู่กับสภาพการณ์และความเป็นไปได้ต่างๆ ของเพื่อนศาสนิกชนและลักษณะของกลุ่มประชากรที่พวกเขาปฏิบัติสัมพันธ์ด้วยเท่านั้น สิ่งที่คุณคนต้องยอมรับโดยไม่คำนึงถึงสภาพการณ์ใดๆ ก็คือ ความต้องการอย่างโหยหาของมนุษยชาติที่ยังขาดการค้ำจุนทางจิตวิญญาณและกำลังจมดิ่งลึกกลงไปในความสิ้นหวัง รวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนศาสนาที่เราแต่ละคนได้รับมอบหมายมาในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนแห่งพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุด

พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงบัญชาให้สาวกของพระองค์สอนศาสนา เพื่อนศาสนิกชนจำนวนหลายพันคนได้ดำเนินการอย่างกระตือรือร้นไปแล้วเพื่อประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ ที่แผนงานห้าปีจัดหาให้เพื่อที่จะเปิดหนทางต่างๆ แก่พวกเขาในการนำทางจิตวิญญาณทั้งหลายมาสู่มหาสมุทรแห่งการเปิดเผยธรรมของพระองค์ เรามองดูด้วยสายตาที่คาดหวังไปที่วันเวลาที่การสอนศาสนาเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าที่สำคัญที่สุดในวิถีชีวิตของศาสนิกชนทุกคน และเรามองไปยังเวลาที่ความสามัคคีของชุมชนจะแข็งแกร่งมากจนสามารถทำให้มีสภาวะของการลุกเป็นไฟเพื่อแสดงตนด้วยการกระทำอันไม่หยุดหย่อนในแวดวงของการรับใช้ ดังนั้น สิ่งนี้จึงเป็นความหวังอันแรงกล้าของเราสำหรับท่านและเป็นสิ่งที่เราอธิษฐานถึงด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม ณ ธรณีประตูดันศักดิ์สิทธิ์

(ลงนาม) สภายุติธรรมแห่งสากล